

Thực phẩm chức năng venpoten®

MÔ TẢ

Venpoten là sản phẩm thảo dược cao cấp của New Zealand chiết xuất từ Horse Chestnut và hoa hòe. Tác dụng chủ yếu của Venpoten là giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị chứng giãn tĩnh mạch chân gồm: đau chân, nặng chân, phù chân, ngứa và khó chịu ở chân. Dùng Venpoten sau 2-4 tuần người sử dụng sẽ cảm thấy bớt đau chân, bớt nặng chân, giảm sưng phù, bớt tê ngứa và khó chịu ở chân.

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang chứa 250mg bột chiết xuất từ Horse Chestnut 200mg Rutin (chiết xuất từ hoa hòe).

TÍNH CHẤT

Venpoten nhập khẩu từ New Zealand, chứa 100% thảo dược tự nhiên gồm:

Chiết xuất từ Horse Chestnut: đã được sử dụng từ lâu tại Châu Âu để điều trị bệnh giãn tĩnh mạch chân. Hiệu quả của chiết xuất từ Horse Chestnut trong điều trị bệnh giãn tĩnh mạch chân đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu y học:

- 18 nghiên cứu lâm sàng trên 1.258 người cho thấy: chiết xuất từ Horse Chestnut, làm giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh giãn tĩnh mạch chân như: giảm đau chân; giảm sưng phù chân; giảm ngứa chân; giảm tê tích chân; giảm sưng mắt cá chân và bắp chân.

- 3 nghiên cứu quan sát trên 10.725 người bị giãn tĩnh mạch chân và đợt điều trị kéo dài từ 4 tuần

đến 6 tháng cho thấy: sau điều trị với chiết xuất từ Horse Chestnut, 84% bệnh nhân giảm sưng phù chân; 91% bệnh nhân giảm đau chân; 85% bệnh nhân bớt nặng chân.

- Trong 1 nghiên cứu sau 12 tuần sử dụng, chiết xuất từ Horse Chestnut, làm giảm sưng chân, phù nề chân tương đương với biện pháp mang vớ ép. Người bệnh dùng nạp tốt và không ghi nhận tác dụng phụ.

Rutin: là 1 flavonoid chiết xuất từ hoa hòe có tác dụng làm bền thành mạch nhờ tác dụng làm tăng trương lực tĩnh mạch, củng cố sức bền thành mạch, do đó hạn chế được hiện tượng bị suy tĩnh mạch khi lớn tuổi. Rutin còn có tác dụng chống viêm và tác dụng chống kết tập tiểu cầu.

Rutin thường được dùng cho những bệnh nhân tăng huyết áp, mao mạch dễ vỡ để phòng dứt mạch máu não, xuất huyết cấp tính do viêm thận. Phối hợp hiệp lực giữa chiết xuất từ Horse Chestnut và Rutin trong Venpoten làm gia tăng hơn nữa hiệu quả điều trị bệnh giãn tĩnh mạch chân. Dùng 2 viên Venpoten mỗi ngày sau 2-6 tuần người bệnh sẽ cảm thấy bớt đau chân, bớt nặng chân, chân giảm phù nề, bớt tê và bớt khó chịu ở chân. Venpoten có thể dùng lâu dài để giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị chứng giãn tĩnh mạch.

CÔNG DỤNG

- Hỗ trợ làm tăng trương lực tĩnh mạch, củng cố sức bền thành mạch máu.

- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị chứng giãn tĩnh mạch chân gồm: đau chân, nặng chân, phù chân, ngứa và khó chịu ở chân.

CÁCH DÙNG

Người lớn: Uống 1 viên nang x 2-3 lần/ngày sau bữa ăn hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

- Lưu ý: Trước khi dùng Venpoten chung với những sản phẩm điều trị suy giãn tĩnh mạch khác, vui lòng liên hệ công ty để được tư vấn.
Nên uống 2 viên Venpoten mỗi ngày, liên tục trong vòng 5 tháng để có hiệu quả rõ rệt, sau đó khi các triệu chứng giảm 80-90% chỉ cần dùng mỗi ngày 1 viên để duy trì hiệu quả.
Ngừng người bị đau chân, phù chân, vọt bẻ nhiều hay có dùng thuốc tây trước đó thì trong tháng đầu tiên có thể dùng Venpoten 3-4 viên mỗi ngày chia làm 2 lần.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô, mát. Để xa tầm tay trẻ em.

ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 30/100 viên nang

NHÀ SẢN XUẤT

New Zealand Nutritionals (2004) Ltd.
17 Sheffield Crescent, Burnside, Christchurch, New Zealand.

SỐ ĐĂNG KÝ: 25024/2015/ATTP-XNCB

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nhập khẩu và phân phối bởi:

Công ty TNHH Dược phẩm Linh Ân

55-57 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

ĐT: (08) 3820 8316 * Fax: 08.3820 8318

Tư vấn SP: 0906 705 500 – 08.3820 8315


herbalharma
Giải pháp thảo dược

Code Ven 10/Mar/16